

๑. การยกเว้นการเก็บภาษีโรงเรือนในปี ๒๕๖๓

๑.๑ จากข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดซึ่งเสนอให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีโรงเรือนในปี ๒๕๖๓ นั้น กระทรวงการคลังขอเรียนว่า ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกนำมาใช้แทนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งเป็นภาษีฐานทรัพย์สินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใช้จัดเก็บมานานและไม่ได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง จึงทำให้การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ที่เกิดปัญหาและมีข้อจำกัดเกี่ยวกับฐานภาษี อัตราภาษี และการลดหย่อนภาษีที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะเป็นไปตามหลักการภาษีฐานทรัพย์สินอย่างแท้จริง เนื่องจากจะจัดเก็บจากมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยจัดเก็บภาษีจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินของรัฐ และอัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บจะแตกต่างกันตามการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ๔ ประเภท ได้แก่ ๑) เกษตรกรรม ๒) ที่อยู่อาศัย ๓) ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย และ ๔) ที่ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

๑.๒ สำหรับการบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในช่วงปี ๒๕๖๓ นี้ ซึ่งเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กระทรวงการคลังได้เสนอพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ) เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดย พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ มีสาระสำคัญในการลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ ๙๐ ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีในปี ๒๕๖๓ ให้แก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย และที่ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ทั้งนี้ พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีผลบังคับใช้สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี ๒๕๖๓

๑.๓ นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังได้กำหนดให้มีการดูแลผลกระทบของผู้เสียภาษีเพิ่มเติม โดยกำหนดให้ผู้เสียภาษีที่ถูกประเมินภาษีสูงกว่าจำนวนภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีบำรุงท้องที่ที่ต้องเสียหรือพึงชำระในปี ๒๕๖๒ ได้รับการบรรเทาภาระภาษี โดยให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามจำนวนที่ต้องเสียหรือพึงชำระในปี ๒๕๖๒ พร้อมทั้งส่วนเพิ่มอีกร้อยละ ๒๕ ในปี ๒๕๖๓ และเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดร้อยละ ๕๐ และร้อยละ ๗๕ ของภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นในปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ตามลำดับ

๒. การลดภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และให้สามารถนำเงินที่บริจาคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ผ่านธารน้ำใจจังหวัดอุดรดิตถ์ มาหักลดหย่อนภาษีได้

กระทรวงการคลังได้มีมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการบริจาค ซึ่งหากการจัดตั้งกองทุนธารน้ำใจจังหวัดอุดรดิตถ์ประสงค์ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากการหักภาษีสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนธารน้ำใจควรมีรูปแบบการจัดตั้งตามสิทธิประโยชน์ที่ให้มีในปัจจุบัน เช่น การจัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ และยื่นขอเป็นมูลนิธิตามประกาศกระทรวงการคลัง เป็นต้น

๓. การเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิม ๒๐๐ - ๓๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน เป็น ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือนทุกราย

ปัจจุบันกระทรวงการคลังมีการจัดสรรสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรฯ) จำนวน ๘ สวัสดิการ ได้แก่

(๑) วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ๒๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่มีรายได้ในปี ๒๕๕๙ สูงกว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี หรือ ๓๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่มีรายได้ในปี ๒๕๕๙ ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี

(๒) วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ๔๕ บาทต่อคนต่อ ๓ เดือน

(๓) วงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน

(๔) วงเงินค่าโดยสารรถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน

(๕) วงเงินค่าโดยสารรถไฟ ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน

(๖) ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน ๒๓๐ บาทต่อคนต่อเดือน

(๗) ค่าน้ำประปา ไม่เกิน ๑๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน

ทั้งนี้ ผู้มีบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนแจ้งการใช้สิทธิ (ครั้งแรกเพียงครั้งเดียว) และสำรองจ่าย ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาไปก่อน ซึ่งกระทรวงการคลังจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรฯ เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ช่อง e-Money) ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยกรมบัญชีกลางจะจัดสรรเข้าบัตรฯ ผ่านช่อง e-Money ทุกวันที่ ๑๘ ของ ๒ เดือนถัดไป

(๘) มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีบัตรฯ โดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีบัตรฯ ได้ชำระชดเชยเงินให้แก่ผู้มีบัตรฯ โดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีบัตรฯ ได้ชำระราคาสินค้าอุปโภค และบริโภคผ่านบัตรฯ ให้แก่ร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอื่นที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture: EDC) ที่มีการเชื่อมต่อระบบเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale: POS) โดยระบบจะแยกยอดภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ ออกจากราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ผู้มีบัตรฯ ได้ชำระแล้ว และจะนำเงินร้อยละ ๕ มาจ่ายชดเชยโดยโอนเข้าช่อง e-Money ในบัตรฯ ให้แก่ผู้มีบัตรฯ ไม่เกินจำนวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยกรมบัญชีกลางจะจัดสรรเข้าบัตรฯ ผ่านช่อง e-Money ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ซึ่งการจัดสรรสวัสดิการดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้วในระดับหนึ่ง

ประกอบกับปัจจุบันภาครัฐได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มแล้ว ได้แก่ (๑) มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (จำนวน ๕,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน) (๒) มาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (จำนวน ๑,๐๐๐ บาทต่อคน (ครั้งเดียว)) (๓) มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (จำนวน ๕,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน) (๔) โครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (จำนวน ๑,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน) และ (๕) โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ได้แก่ เด็กในครอบครัว

ที่มีรายได้น้อยที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ (จำนวน ๑,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน) อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยังคงจะมีการพิจารณาการจัดสรรสวัสดิการผ่านบัตรฯ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบันต่อไป